

ตัวอย่างความร่วมมือภาครัฐกับประชาชน ในการจัดระเบียบสังคม

เป็นเวลากว่า 6 ปี (2552-2559) ที่หน่วยงานของรัฐและเอกชนในชุมชนแห่งหนึ่งของจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมมือการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ณ อำเภอ บางพลี โดยเฉพาะชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

การร่วมมือทำกิจกรรมดังกล่าวมุ่งเน้นใน 3 เรื่องใหญ่ ที่เน้นในการพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นสำคัญ แต่ในเวลาเดียวกันก็มีผลต่อส่วนรวมโดยรอบและอาจจะ เป็นตัวอย่างในการร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน โดยรวมด้วย

สิ่งที่นำมาเขียนในครั้ง นี้ ก็เพื่อต้องการแสดงให้เห็นว่า ถ้าประชาชนในสังคมมีความตั้งใจร่วมกัน ระหว่างภาครัฐกับประชาชนโดยไม่ต้องมีกฎกติกาแต่มีความจริงใจและตั้งใจจะทำให้สังคมที่เขาอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างจริงจังและจริงใจแล้ว ความสัมฤทธิ์ผลย่อมเกิดขึ้นได้โดยรัฐไม่จำเป็นต้องสั่งหรือออกกฎและ กติกาแต่อย่างใด

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เริ่มโครงการด้วยการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส่วนราชการจังหวัดสมุทรปราการ ตำรวจ สรรพสามิต องค์การบริหารส่วนตำบลบางโจดง สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ ผู้นำตำบลบางโจดง ร่วมกับตัวแทน มหาวิทยาลัย ผู้ประกอบการหอพัก ร้านอาหาร และ ตัวแทนจักรยานยนต์รับจ้าง มาประชุมร่วมกันโดยมี เป้าหมายใน 3 เรื่อง คือ

1.การควบคุมการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รอบมหาวิทยาลัย หลังจากทำงานมากกว่า 6 ปี ทำให้ ร้านจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หมดไปจากสถานที่ รอบๆ มหาวิทยาลัย (ก่อนที่รัฐบาลจะประกาศห้ามขาย แอลกอฮอล์รอบสถาบันการศึกษา)



2.โครงการหอพักติดดาว เนื่องจากหอพักของ มหาวิทยาลัยไม่เพียงพอที่จะรับนักศึกษา มหาวิทยาลัย จึงเชิญหอพักเอกชนมาปรึกษาเพื่อขอความร่วมมือ รับนักศึกษาโดยมีเงื่อนไขเกี่ยวกับพฤติกรรมของ นักศึกษาที่เข้าพัก ถ้าหอพักเอกชนให้ความร่วมมือ เช่น ให้นักศึกษาเข้าไปตรวจตรา มหาวิทยาลัยจะอนุญาต ให้หอพักเหล่านั้นเข้ามารับนักศึกษาในวันปฐมนิเทศได้ และมีการประเมินผล ถ้าเป็นไปตามข้อตกลง มหาวิทยาลัย จะให้ประกาศนียบัตรรับรองว่าเป็น“หอพักติดดาว”

3.โครงการสวมหมวกนิรภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ โครงการนี้ร่วมกับตำรวจและจักรยานยนต์รับจ้าง ชั้นแรก มหาวิทยาลัยบังคับให้นักศึกษาและบุคลากรภายนอก ที่ใช้จักรยานยนต์ทั้งผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายต้องสวมหมวก นิรภัย มิฉะนั้นจะไม่ให้เข้าไปในบริเวณมหาวิทยาลัย ส่วนภายนอกมหาวิทยาลัยผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้าง มหาวิทยาลัยได้จัดหมวกคลุมอ่อนให้ไว้จำนวนหนึ่ง เพื่อให้ผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างให้ผู้ใช้โดยสารคลุมก่อนสวม หมวกนิรภัย เพื่อแก้ปัญหาการรังเกียจหมวกที่มีคนอื่น ใส่มาก่อน ซึ่งได้ผลทำให้ผู้โดยสารยอมสวมหมวกนิรภัย

จากผลงานที่ทำมาจะมีการประเมินผลทุกปี ครั้งหลังสุดได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 ร่วมกับผู้เกี่ยวข้องทั้งฝ่ายรัฐ ซึ่งประกอบด้วย รองผู้ว่า ราชการจังหวัดสมุทรปราการ คุณสยาม สิริมงคล

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/ความเห็น

วันที่: พุธที่ 21 เมษายน 2559

ปีที่: 37

ฉบับที่: 12784

หน้า: 2(ล่างซ้าย)

Col.Inch: 54.48

Ad Value: 49,032

PRValue (x3): 147,096

คลิป: ชาว-ดำ

คอลัมน์: รศ.ประพันธ์พงศ์ เวชชาชีวะ: ตัวอย่างความร่วมมือภาครัฐกับประชาชนในการจัดระเบียบ...

นายอำเภอบางพลี สรรพสามิต รองผู้กำกับการป้องกันและปราบปราม องค์การบริหารส่วนตำบลบางโจลง กองพันทหารปืนใหญ่ 21 รักษาพระองค์ สาธารณสุข จังหวัดสมุทรปราการ กรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผู้นำตำบลบางโจลง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ผลการประชุม นอกจากผู้เข้าร่วมจะแสดงความคิดเห็นในทางบวกโดยเฉพาะผู้ขับขีรถจักรยานยนต์รับจ้างได้ให้ความเห็นและเสนอแนะซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม เพราะการที่ไม่สวมหมวกนิรภัยนอกจากผิดกฎหมายแล้ว ถ้าประสบอุบัติเหตุจะทำให้เกิดการบาดเจ็บทั้งผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายโดยตรง

ที่เขียนบทความนี้ ก็เพื่อเผยแพร่ให้เกิดพฤติกรรมที่อาจเป็นประโยชน์แก่ชุมชนอื่นๆ โดยเฉพาะเรื่องเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และเรื่องการสวมหมวกนิรภัย ร้อยเปอร์เซ็นต์